



ประกาศเทศบาลเมืองกำพงเพชร  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน  
\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลเมืองกำพงเพชร ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุและธุรการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำพงเพชร ตามประกาศเทศบาลเมืองกำพงเพชร ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) และความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ปฏิบัติ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ ๒๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เทศบาลเมืองกำพงเพชร จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน รายละเอียดปรากฏตามบัญชีที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. เทศบาลเมืองกำพงเพชร จะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำพงเพชร เพื่อแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้ โดยให้ผู้ที่อยู่ลำดับที่ต่ำกว่าได้รับการแต่งตั้งก่อน
๒. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นแจ้งขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกได้ เทศบาลเมืองกำพงเพชรจะให้ผู้สอบคัดเลือกในลำดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง
๓. การคัดเลือกในครั้งนี้ ผู้รับการคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้แล้วหรือได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่คัดเลือกได้ไปแล้วก็ตาม เทศบาลเมืองกำพงเพชร จะเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้ความเห็นชอบปลดออก
๔. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้แทนตำแหน่งที่ว่างแล้ว บัญชีที่ขึ้นสำรองไว้ สามารถใช้ต่อไปภายใน ๑ ปี หากพ้นเวลาดังกล่าว บัญชีสำรองให้ยกเลิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช)  
นายกเทศมนตรีเมืองกำพงเพชร

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน  
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  
(แบบท้ายประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

\*\*\*\*\*

ได้ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๒	นางสาวปาริชาติ ปันอุระ	ได้รับการคัดเลือก
๒	๑๐	นางสาวสุปรียา ราชสุภา	ชั้นบัญชี
๓	๑๖	นางสาววัชรกร อินคลองใหม่	ชั้นบัญชี
๔	๐๖	นางสาวประนอม นุ่มเกลี้ยง	ชั้นบัญชี
๕	๑๕	นางสาวจิตาภา เวทการ	ชั้นบัญชี
๖	๑๔	นางสาวนิภาพร ดวงพรม	ชั้นบัญชี
๗	๐๓	นางสาวชุตากรณ์ คงอินทร์	ชั้นบัญชี

